



หลักสูตรบริการวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น  
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร	เทศกาล และพิธีกรรมอีสาน
ข้อมูลทั่วไป	
คำอธิบายหลักสูตร	หลักสูตรระยะสั้นนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทศกาลและพิธีกรรมของภาคอีสาน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่น โดยครอบคลุมพิธีกรรมสำคัญและประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 ทั้งพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าอบรม	1. พระภิกษุ สามเณร 2. ประชาชนทั่วไป 3. มัคทายก 4. ผู้ใหญ่บ้าน 5. เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบล หรือผู้ทำงานกับชุมชน
จำนวนที่เปิดรับเข้าอบรม	50 คน
ติดต่อสอบถามรายละเอียด	นายนิรุต ป้องสีดา โทร 0871020854 นายธนรัฐ อดทน โทร 0929132887
ข้อมูลหลักสูตร	
หลักการและเหตุผล	ในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เทศกาลและพิธีกรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมาแต่โบราณเริ่มจางหายไปจากสังคม การจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนี้จึงมีความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ด้านพิธีกรรมและประเพณีอีสาน เพื่อให้ผู้นำชุมชน พระภิกษุ สามเณร มัคทายก และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลและพิธีกรรมอีสานอย่างถูกต้อง 2. เพื่อสร้างผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่มีความรู้ความสามารถในการสืบสานประเพณีอีสาน 3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอีสานให้คงอยู่สืบไป

	4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพิธีกรรมท้องถิ่นอีสาน
โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร	<p>1. พิธีสูตรถอด สูตรถอน</p> <p>-ความเป็นมาและความสำคัญ ขั้นตอนและองค์ประกอบของพิธี การเตรียมเครื่องประกอบพิธี การฝึกปฏิบัติ</p> <p>2. พิธีแต่งแก้อีสาน (6 ชั่วโมง)</p> <p>-ประวัติความเชื่อและความสำคัญ ขั้นตอนการประกอบพิธี บทสวดและคำกล่าวในพิธี การฝึกปฏิบัติ</p> <p>3. พิธีขึ้นบ้านใหม่อีสาน (6 ชั่วโมง)</p> <p>-คติความเชื่อและความสำคัญ การเตรียมสถานที่และเครื่องประกอบพิธี ขั้นตอนการประกอบพิธี การฝึกปฏิบัติ</p> <p>4. พิธียกเสาเอก เสาโทอีสาน (6 ชั่วโมง)</p> <p>-ความเชื่อและความสำคัญ การคัดเลือกไม้และการเตรียมเสา ขั้นตอนการประกอบพิธี การฝึกปฏิบัติ</p> <p>5. บุญประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 (6 ชั่วโมง)</p> <p>-ความเป็นมาและความสำคัญ รายละเอียดประเพณีแต่ละเดือน การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน กรณีศึกษาการจัดงานบุญประเพณี</p>
ระยะเวลาการอบรม	หลักสูตร 1 วัน ใช้เวลาฝึกอบรมจำนวน 7 ชั่วโมง
รูปแบบและวิธีการอบรม	การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมและประเพณีอีสาน การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งแบบดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่
เกณฑ์การผ่านการอบรม	เข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้
ผลลัพธ์ที่จะได้รับการอบรม	<p>1. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมอีสานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>2. เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอีสานในชุมชน</p> <p>3. มีการบันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพิธีกรรมอีสานอย่างเป็นระบบ</p> <p>4. ชุมชนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสืบสานประเพณี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมในชุมชน</p>
วิทยากร	<p>๑. ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมและประเพณีอีสาน</p>